



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๑๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบรายงานจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
ทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน  
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ตามรายละเอียด  
ประกอบการจัดสรรงบประมาณสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูล  
การจัดสรรงบประมาณกับจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง  
ให้ยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ที่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้จังหวัด  
รวบรวมข้อมูลแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อที่จักได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

/๓. แจ้งให้ ...

๓. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/DOhIP> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมชากุลชัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาเวียง/นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย